

คู่มือออนไลน์ (24 มกราคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

จะมีคู่มือ มีความรักมัย มีแล้วจะดีหรือไม่

สวัสดิ์ศรีรับ แฟนๆคอลัมน์ คู่มือออนไลน์ ทุกท่าน วันนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “พุดซ้อน” เกิด 27 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เวลา 14.14 น. จังหวัดสมุทรสงคราม เพศหญิง

ว่าไปแล้ว ดวงชะตาของคุณพุดซ้อน มีภพกัมมะ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างจะดีทีเดียว แต่ก็น่าเสียดายว่า ดาวเจ้าภพกลับไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ก็อาจจะสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าชะตาได้

ดังนั้น ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า จะประมาณ หรือ ชะล่าใจในเรื่องการงานไม่ได้เป็นอันขาด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 เรื่อยไปจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ตั้งแต่ปลายพ.ศ. 2560 จนถึง ปลายปีพ.ศ. 2565 ครับ

นอกจากนี้ ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องผู้ใหญ่ เจ้านายในที่ทำงาน ที่อาจจะมึปัญหาเกี่ยวกับคุณได้ หรือ บางที่อาจจะมึปัญหาไปแล้วก็ได้

คำถามที่หนึ่ง งาน ควรจะเป็นลูกจ้างบริษัทเดิมต่อไปดี หรือ ทำกิจการอื่นเสริม เพิ่มเติม หรือควรระวังเรื่องใด

ผมไม่ทราบว่าคุณพุดซ้อนทำงานอะไรอยู่ แต่ในขณะนี้ ดวงดวงที่เกี่ยวข้องกับงาน กดดันให้คุณเกิดความรู้สึกอึดอัดในที่ทำงาน ซึ่งเกิดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 หรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้ คือประมาณต้นปีพ.ศ. 2555 อาจมีเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยชอบคุณ เลยทำตัวเป็นศัตรูลับของคุณภายในที่ทำงาน จนทำให้เจ้านายของคุณไม่ค่อยชอบคุณก็ได้

เรื่องที่ไม่สบายใจ หรือ อึดอัดใจในที่ทำงานจะยังคงมีอยู่ต่อไปจนกระทั่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2557

สิ่งที่ผมจะแนะนำได้ในตอนนี้ก็คือ ให้พยายามตั้งใจทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม พยายามใช้จุดแข็งของตัวเอง ก็คือ ดาวพุธ(๘)ในการพูดจาดีๆ พูดจาหวานๆ พูดจาให้ชัดเจน เพราะบางครั้งคุณก็อาจจะพูดจาไม่ค่อยชัดเจน อาจจะพูดแล้วคู่สนทนาไม่ค่อยเข้าใจ และควรจะต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้แปรปรวนมากเกินไป

คุณถามว่า ควรจะเป็นลูกจ้างบริษัทเดิมต่อไปดี หรือ ทำกิจการอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติม ผมตรวจความเข้มแข็งของดวงดาวดู เห็นว่า ดวงดาวที่ให้คุณแก่คุณพูดซื่อนั้น เหมาะสำหรับที่จะทำงานเป็นลูกจ้างจะดีกว่าไปทำกิจการของตนเอง

และขอย้ำว่า การทำหุ้นส่วนกับใครก็ตาม เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณเลย เพราะฉะนั้น ไม่แนะนำครับ

คำถามที่สอง จะมีคู่ครอง มีความรักได้ไหม มีแล้วจะดีหรือไม่ดี หรือ เหมาะกับ การอยู่เป็นโสดตลอดชีวิต

เมื่อพิจารณาในภพปัตนิ ซึ่งแสดงผลในเรื่องคู่ครอง และ หุ้นส่วน ก็พบว่า ภพปัตนิมีความอ่อนแอชี้หมายถึงเรื่องชีวิตคู่ที่ไม่เข้มแข็ง มีโอกาสมากที่การใช้ชีวิตคู่อาจจะมีปัญหาได้

แต่เนื่องจากคุณคงจะเป็นคนสวยคนหนึ่ง คงมีคนแหวะเวียนเข้ามาทำความรู้จักกับคุณสม่ำเสมอไม่ได้ขาด แต่ก็อาจจะพบกับอุปสรรคในการสานต่อความสัมพันธ์ และอาจจะมีบ้างที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณอย่างไม่ค่อยจริงจังนัก

ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ การคบกันแบบคู่รัก หรือ พุดง่ายๆว่าการจับกันเป็นคู่รักของคุณ ไม่ค่อยจะเข้มแข็งด้วย ก่อนข้างจะมีความขัดแย้งอยู่พอสมควร ดังนั้น บันไดขั้นแรกที่จะทอดไปสู่การใช้ชีวิตคู่ก็ค่อนข้างจะไม่ราบรื่น

เมื่อผมลองตรวจดูว่า หากคุณเลือกที่จะแต่งงานจริงๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ชีวิตหลังแต่งงานของคุณจะเป็นอย่างไร ก็พบว่า ชีวิตการแต่งงานก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคสูงอยู่

ดังนั้น ผมจึงตอบคำถามแบบให้ทางเลือกแก่ตัวคุณเองว่า จะเลือกทางเดินแบบไหน จะเลือกแต่งงานดีหรือไม่ดี หรือ จะคู่เป็นโสดดีกว่า คุณน่าจะตัดสินใจเลือกทางเดินได้ดีกว่าคนอื่น

คำถามที่สาม สิ่งที่ต้องระวัง ในระยะเวลาอันใกล้ หรือต่อไป

ตั้งแต่เมษายน 2557 ถึง เมษายน 2558 ให้ระมัดระวังการเป็นหนี้สิน การเจ็บไข้ได้ป่วย หรือศัตรูอันเกิดจากบริวาร เรื่องภายในบ้าน และ คู่สัญญา

หากพูดถึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งที่คุณพูดซื่อน ควรจะระวังเป็นพิเศษ ก็คือเรื่อง ต่อมต่างๆของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นหน้าอก นม มดลูก ประจำเดือน ต่างเหล่านี้ ต้องหมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูด้วย เพราะคุณพูดซื่อนก็มีอายุได้วัยต้องตรวจแล้วครับ

